

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh năm 2019

Thực hiện Công văn số 2229/BTNMT-TTTNMT ngày 15/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và Công văn số 2105/BTNMT-TCMT ngày 08/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Đối với các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019:

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

- Tuyên truyền các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

- Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu.

- Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền về tầm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông; trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm,

chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, quan tâm đến tính đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền.

2. Đối với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019:

Tập trung triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985A/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016, trong đó chú trọng một số giải pháp cụ thể sau:

- Tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp;

- Thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải đồng thời tăng cường xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí;

- Thực hiện việc đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động liên tục từ cơ sở sản xuất có nguồn khí thải lớn theo danh mục tại Phụ lục Nghị định số 38/2015/NĐ-CP tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố có liên quan và Bộ Tài nguyên và Môi trường; thiết lập các điểm quan trắc môi trường không khí theo Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường không khí xung quanh ở các đô thị.

- Tập trung xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn.

- Huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng và các nguồn khí thải khác.

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Đối với các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019:

Thực hiện theo nội dung Công văn số 1009/UBND-KTTC ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019.

II. NỘI DUNG:

Trong thời gian từ nay đến hết tháng 7 năm 2019, đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học tạo thành chuỗi hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" trên phạm vi của tỉnh.

1. Các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng trên địa bàn tỉnh:

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu theo chủ đề hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thời gian treo từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 6.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 trên hệ thống phát thanh của huyện, thành phố; phường, xã, thị trấn và các cuộc họp tổ dân phố liên tục từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6.

- Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2019 đặc biệt là tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm không khí đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng; định hướng các biện pháp giảm thiểu phát sinh khí thải độc hại trong đời sống hàng ngày; xây dựng chuyên trang, chương trình cô đọng, bài viết, phóng sự vận động người dân cùng chung tay cải thiện chất lượng không khí ở mọi nơi, mọi chỗ.

- Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng, đồng thời phổ biến thông tin cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí.

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như:

+ Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa.

+ Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí; phong trào trồng cây xanh trong các khu đô thị, khu dân cư; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn.

- Tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2019; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu,...

2. Phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 trên địa bàn tỉnh:

Yêu cầu các Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 như các hoạt động trồng rừng, trồng cây xanh đô thị; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân cư... nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng nhân sự kiện Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường Thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến giao thông, trụ sở các cơ quan, trường học.

III. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường phân bổ cho các ngành, địa phương năm 2019.

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Là đơn vị thường trực giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện và phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức và thực hiện kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Tỉnh Đoàn Tây Ninh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; BQL Vườn quốc gia Lò - Xa Mát và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ mít tinh “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019. Đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện của các huyện, thành phố và các đơn vị tham gia, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương, địa phương như Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh... xây dựng các phóng sự, tin ngắn, bài viết hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019.

Soạn thảo và cung cấp kịp thời tài liệu tuyên truyền về Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 theo chủ đề đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để cung cấp cho các cơ quan truyền thông, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất thiết kế, nội dung tuyên truyền trên các băng rôn, khẩu hiệu treo trên các tuyến đường theo kế hoạch.

Kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 và đóng góp tài chính cho các hoạt động vì môi trường dưới hình thức xã hội hóa.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng các nội dung hoạt động truyền thông nhằm tạo nâng cao nhận thức cộng đồng, các cơ quan đơn vị về Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019; thẩm định thiết kế băng rôn, khẩu hiệu; địa điểm treo các băng rôn khẩu hiệu theo thời gian đề ra trong kế hoạch.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng Chương trình văn nghệ phục vụ Lễ mít tinh cấp tỉnh hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 tại BQL Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa, Trung tâm văn hóa các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động văn nghệ hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 và treo băng rôn, khẩu hiệu theo nội dung thống nhất trên toàn tỉnh, đúng quy định và hướng dẫn về công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện, thành phố; phường, xã, thị trấn.

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh:

Yêu cầu tất cả các Sở, ban, ngành của Tỉnh xây dựng kế hoạch của ngành và chỉ đạo các đơn vị liên quan vận động cán bộ, công nhân viên tham gia các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 theo kế hoạch chung của Tỉnh.

Treo băng rôn, pa nô, áp phích với các khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại trụ sở làm việc để hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học.

Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ cây giống lâm nghiệp cho UBND các huyện, thành phố trồng nhân dịp hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019.

4. BQL Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát:

Giao BQL Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh Đoàn Tây Ninh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và

các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và kịch bản chi tiết để tổ chức Lễ mít tinh phát động cấp tỉnh "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 tại BQL Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát đảm bảo ý nghĩa thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh:

Tổ chức cập nhật thông tin, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019; bám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch để kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân làm tốt để nhân rộng điển hình; phản ánh, phê bình các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các phóng sự, đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm trước và trong sự kiện nhằm quảng bá về chương trình, kêu gọi, khuyến khích nhân dân trên toàn tỉnh tích cực tham gia chương trình nói riêng và công tác bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh nói chung.

6. Công ty Cổ phần công trình đô thị Tây Ninh, các đơn vị tham gia vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:

Tổ chức đợt ra quân thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, đặc biệt trên các tuyến phố, các trục đường giao thông, các điểm tập kết rác, chăm sóc tốt vườn hoa, cây xanh. Tăng cường tưới nước rửa đường, giảm thiểu bụi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Phối hợp tổ chức thu gom rác tại khu vực lựa chọn tổ chức Lễ phát động của Tỉnh.

7. UBND các huyện, thành phố:

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân cư. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền đến các tổ dân phố, thôn, xóm về ý nghĩa của Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 thông qua hệ thống phát thanh hàng ngày của các xã, phường, thị trấn từ ngày 01/6/2019.

Tổ chức Lễ phát động ở địa phương; Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, các trụ sở cơ quan, trường học, các tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

8. Các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh:

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 như: Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom và quản lý chất thải, chất thải nguy hại theo đúng quy định.

9. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Trảng Bàng tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo các Thành đoàn, Huyện Đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện nhiệm vụ phát động phong trào trong tổ chức Đoàn, tổ chức Hội ở các địa bàn dân cư, các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền cho đoàn viên về Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019; tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng như tổng vệ sinh và trồng cây xanh tại các khu vực công cộng, làm sạch các biển quảng cáo.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh:

Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường; phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; huy động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân cư... Tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng rừng, trồng cây xanh đô thị; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh.

Tuyên truyền, vận động các đoàn thể quần chúng, các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động cụ thể hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 tại địa bàn dân cư.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế chủ động và phối hợp thực hiện để triển khai tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/7/2019./.

Nơi nhận: *lg*

- Bộ TN&MT;
- Ban Tuyên giáo tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cty cp đô thị Tây Ninh;
- Báo, ĐPTTH Tây Ninh;
- Các KCN, KCX, KKT;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HUBND và UBND tỉnh.

60



CT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Chiến

